

Số: /TB-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023

Ngày 02/3/2023, tại UBND tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh cùng đồng chí Phạm Việt Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách và thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo: Văn phòng hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tại điểm cầu cấp huyện có Thường trực huyện/thị/thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và các Phòng, ban liên quan; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023; báo cáo tham luận của các Sở, ngành, địa phương và ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị; đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I. Đánh giá chung

Năm 2022, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tích cực tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; đến nay, đã ban hành trên 50 văn bản các loại, nhờ đó, cơ bản đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngay từ năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình của một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu; một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa sâu sát cơ sở (một số thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa đến xã được phân công phụ trách), công tác chỉ đạo thiếu tính cụ thể, không kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết một số vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện; trách nhiệm về quản lý của một số ngành

còn hạn chế, nhất là hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở triển khai, thực hiện tiêu chí do ngành mình quản lý; một số huyện chậm chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm và đề ra giải pháp thực hiện trong năm đến; ở một số địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới có biểu hiện chững lại, thiếu tập trung, có đến 98 xã không duy trì chuẩn, một số xã đã đạt chuẩn nay chỉ còn dưới 10 tiêu chí; số xã dưới 10 tiêu chí vẫn còn nhiều; việc chỉ đạo, kết quả thực hiện ở các xã phần đầu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu còn hạn chế; việc quản lý, sử dụng vốn khi được phân cấp vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; nhiều xã chưa quan tâm đầu tư cho các tiêu chí sản xuất; việc báo cáo, phản ánh thông tin ở một số Sở, ngành, địa phương còn chậm, thiếu chính xác...

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

Để thực hiện Chương trình nông thôn mới đảm bảo đạt các mục tiêu giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đã đề ra; UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã trình bày tại Hội nghị, Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung hoàn thiện quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã trong năm 2023, làm cơ sở để định hướng phát triển. Trong quy hoạch cần chú trọng đến quy hoạch sản xuất, gắn với vùng sản xuất tập trung; phải tổ chức sắp xếp lại xã một cách đồng bộ, khoa học, gắn với quá trình đô thị hóa, khớp nối liên vùng, phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện; các xã ven đô cần quy hoạch để định hướng lên đô thị, hạn chế lãng phí về sau. Tổ chức quản lý tốt quy hoạch nông thôn sau khi được phê duyệt. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp xem nhiệm vụ này là trọng tâm năm 2023 trong chỉ đạo, thực hiện; chọn các đơn vị tư vấn tốt, có tầm nhìn để làm quy hoạch. Hạn chế thấp nhất xã này quy hoạch giống xã kia, sao chép lẫn nhau trong làm quy hoạch. UBND cấp huyện thành lập Tổ quy hoạch để hỗ trợ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ở cấp tỉnh, Sở Xây dựng sớm tổ chức tập huấn hướng dẫn quy hoạch cho các huyện, xã; trường hợp cần thiết nghiên cứu ban hành quy định mẫu quy hoạch để địa phương áp dụng thực hiện để đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với địa phương để đôn đốc thực hiện, theo dõi khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy hoạch nông thôn mới để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Đối với các kiến nghị của Công ty Cổ phần Viện quy hoạch đô thị nông thôn Quảng Nam, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xem xét giải quyết, trong đó chú ý hướng dẫn quy trình thực hiện đồng thời quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã để tiết kiệm thời gian, nguồn lực, hướng dẫn việc trình, ban hành quy chế quản lý kiến trúc để phù hợp với điều kiện của tỉnh và quy định, hướng dẫn của Trung ương; Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hướng dẫn khớp nối quy hoạch chung xây dựng xã với quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn trong việc sử dụng, kiểm tra bản đồ nền địa hình.

2. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; xác định xây dựng nông thôn mới phải được tiến hành một cách liên tục, không ngưng nghỉ, chuyên mạnh vào chiều sâu, bền vững, phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của người dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thỏa mãn. Xây dựng nông thôn mới là việc làm mang lại lợi ích cho chính gia đình mình, thôn mình và cho xã, huyện mình. Từ đó mỗi người dân hưởng ứng, tham gia tích cực và phát huy được nội lực trong Nhân dân để chung tay góp sức vào xây dựng làng quê, tránh được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Sẽ không có thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới, nếu như từng hộ gia đình nông thôn không phải là những hộ gia đình nông thôn mới. Đề nghị huyện/thị/thành ủy các huyện sớm ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (đối với địa phương chưa ban hành). Yêu cầu 100% UBND huyện, thị xã, thành phố đều tham gia đủ các nội dung của cuộc thi vườn, rừng, đường, cơ sở vật chất văn hóa đẹp theo Kế hoạch UBND tỉnh đã phát động. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu UBND tỉnh duy trì cuộc thi hằng năm để những hộ, thôn, xã không đạt giải năm này có điều kiện thi năm sau.

3. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và giải quyết các vấn đề cấp thiết ở nông thôn là nội dung cốt lõi trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tập trung cao thực hiện Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu; phát huy hơn nữa các sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó lấy doanh nghiệp, HTX làm hạt nhân; ưu tiên thúc đẩy chế biến sâu, cơ sở bảo quản, kết nối với chuỗi cung ứng, hình thành nhóm sản phẩm chủ lực theo 3 cấp độ: sản phẩm chủ lực quốc gia, cấp tỉnh và đặc thù theo vùng, miền; thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, chương trình du lịch nông thôn, chuyển đổi số.

4. UBND các huyện liên quan chỉ đạo 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2022 khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định để trình cấp thẩm quyền xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong quý II/2023; chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu năm 2023 đã đề ra. Hiện nay, các xã nông thôn mới năm 2023 khối lượng công việc còn lại rất lớn, đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; đặc biệt năm 2023 có 02 xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (xã Trà Giang, xã Phước Năng), đề nghị địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận khi lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay bằng văn bản về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để có chỉ đạo, xử lý.

Năm 2024-2025 còn lại hầu hết là các xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nên đề nghị các cấp ủy, UBND các huyện miền núi có kế hoạch tuyên truyền, vận động để người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông

thôn mới nằm trong lộ trình theo tiến độ đề ra, không để dồn vào cuối năm 2025 sẽ không đủ thời gian thực hiện.

5. Tập trung duy trì, nâng chuẩn ở các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể để duy trì, nâng chuẩn; lãnh đạo các địa phương này cần thay đổi cách nhìn, cách chỉ đạo, vì xã, huyện đã đạt chuẩn thì hầu hết có điều kiện thuận lợi hơn những địa phương còn lại; do đó cần đẩy mạnh xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu; tập trung các tiêu chí mềm, các tiêu chí hướng đến phục vụ chất lượng cuộc sống của người dân; sử dụng nguồn duy trì, nâng chuẩn hiệu quả, ưu tiên để duy trì các tiêu chí chưa đạt và các chỉ tiêu mới tăng thêm. Phấn đấu cuối năm 2023, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì nâng chuẩn theo Bộ tiêu chí mới.

6. Xây dựng nông thôn mới có 03 nội dung quan trọng, một là cơ chế, chính sách phải rõ ràng, hai là sự đồng thuận của người dân và ba là cần có nguồn ngân sách hỗ trợ, nhưng nguồn nội lực vẫn là chính, nguồn ngân sách là vốn trợ lực để huy động các nguồn lực khác; đề nghị địa phương có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng theo quy định, đồng thời lồng ghép hiệu quả nguồn vốn 03 Chương trình MTQG và các nguồn khác theo cơ chế lồng ghép tại Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND. Vốn năm 2022 chuyển sang và vốn năm 2023 đã được phân bổ cho cả 3 Chương trình MTQG nên khối lượng công việc ở cấp huyện sẽ rất lớn; do đó, UBND cấp huyện, xã khẩn trương có giải pháp linh hoạt, chủ động để tổ chức triển khai các nguồn vốn, cần thiết thì thành lập tổ để đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ xã hoàn thiện thủ tục đầu tư; đến ngày 30/6/2023, công trình, dự án nào có tỷ lệ giải ngân 0% kiên quyết điều chuyển cho công trình dự án khác trên địa bàn xã hoặc điều chuyển cho xã khác trong địa bàn huyện; tập trung chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ khối lượng đối với các công trình giai đoạn 2016-2020, phấn đấu xử lý dứt điểm nợ đọng trước quy II/2023, để hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ phục vụ kiểm toán Chương trình nông thôn mới.

7. Tiếp tục chỉ đạo địa phương tổ chức thực hiện việc khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu để xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương trình nông thôn mới và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; các Sở, ngành, UBND cấp huyện sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục khai thác quỹ đất để xã thuận lợi trong quá trình thực hiện khai thác quỹ đất theo quy định.

8. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, xem yếu tố con người trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “then chốt” trong quá trình tổ chức thực hiện. Cán bộ xây dựng nông thôn mới phải là người làm được việc, có trách nhiệm, nắm rõ quy định và vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

9. Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các huyện, xã, thôn hoàn thành các nội dung, tiêu chí do ngành phụ trách; tăng cường đi thực tế, bám sát cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó

khẩn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hướng dẫn cần chi tiết, có kế hoạch rõ ràng, cụ thể. Chịu trách nhiệm nếu tiêu chí mình phụ trách không đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đối với những nội dung chưa hoàn thành việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đề nghị Sở, ngành khẩn trương tham mưu ban hành trong tháng 3/2023 để địa phương có cơ sở thực hiện.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động huy động nội lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

III. Đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương: Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp, phối hợp với các Sở, ngành liên quan có văn bản trả lời hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết cụ thể.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBMT TQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các thành viên BCD tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Huyện ủy/Thị ủy/Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty CP Viện QH đô thị và nông thôn Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2023\Thong bao\03 06 thong bao tai Hoi nghi tong ket
Chương trình ntm 2022, nhiệm vụ giai pháp thực hiện 2023.doc

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đình Văn Vũ